



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๓๘-๖๘๓๔

ที่ อย. ๑๖๓๓.๑ / ๘๖ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติและขออนุญาตนำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บ้านแพรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง มาตรการ กลไกและ
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตอบสนองอย่างเหมาะสม และเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีการตรวจสอบหรือแนะนำและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป นั้น

ข้อพิจารณา

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง พิจารณาแล้ว จึงขออนุญาตนำแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานและการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติเผยแพร่ต่อไป

(นายอานวย รุมนัตนะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางสาวบุปผา มีอนันต์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง วัน/เดือน/ปี : พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง ได้จัดทำแนวทาง มาตรการ กลไก ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Link ภายนอก : http://www.govesite.com/๐๐๑๑๐/index.php?p=๑ หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  (นายอานวย รุมรัตนะ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวรูปผา มีอนันต์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอบ้านแพรง วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายชูชาติ เจริญถาวรวิทย์) ตำแหน่ง วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖	